
 

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 

ประจำปี พ.ศ. 2565 

วันที่  17  กุมภาพันธ ์ พ.ศ.  2565 

ณ  ห้องประชมุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง 
 

รายช่ือผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายอับดุลเลาะ  ตันหยงตะมุง ประธานสภา อบต./ 

สมาชิกสภา อบต. ม.4 
อับดุลเลาะ ตันหยงตะมุง  

2. นายสมาน   เจ๊ะแม สมาชิกสภา อบต. ม.7 สมาน   เจ๊ะแม  
3 นายสะอารี   อาบู สมาชิกสภา อบต. ม.1 สะอารี   อาบู  
4. นายมะรูดิง  มะมิง สมาชิกสภา อบต. ม.2 มะรูดิง  มะมิง  
5. นายอิสมาแอล  ตันหยงปาแน สมาชิกสภา อบต. ม.3 อิสมาแอล ตันหยงปาแน  
6. นายฮาซัน   ปะสะกอ สมาชิกสภา อบต. ม.5 ฮาซัน   ปะสะกอ  
7. นายฮัมซี   บือราเฮงปลูกา สมาชิกสภา อบต. ม.6 ฮัมซี   บือราเฮงปลูกา  
8. นายการิม  สาแมป่าอ้อ เลขานุการสภา อบต./ 

สมาชิกสภา อบต. ม.8 
การิม  สาแมป่าอ้อ  

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 - ไม่มี -    

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายอับดุลอาซิ   เจ๊ะแน นายก อบต.บาตง อับดุลอาซิ   เจ๊ะแน  
2. นายซุลกุรนัย   โต๊ะประวัน รองนายก อบต.บาตง ซุลกุรนัย   โต๊ะประวัน  
3 นายอาลียะห์   ดอเล๊าะ รองนายก อบต.บาตง อาลียะห์   ดอเล๊าะ  
4. นายอับดุลรอเซะ   ซาและ เลขานุการนายก อบต.บาตง อับดุลรอเซะ   ซาและ  
5. นางนาดีเร๊าะ   ฮาแว รองปลัด อบต. นาดีเร๊าะ   ฮาแว  
6. นายนิอาบีเด็ง   วาโมง ผู้อำนวยการกองช่าง นิอาบีเด็ง   วาโมง  
7. นายอุสมาน  สามะอะกา นักวิชาการศึกษา อุสมาน  สามะกะอา  
8. นางรัตนา   หนูนะ ผู้อำนวยการกองคลัง รัตนา   หนูนะ  
9. นางสาวอานีดา  มะมิงสีโป ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ นางสาวอานีดา  มะมิงสีโป  
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
นายการิมฯ  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
(เลขานุการสภาฯ) และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบาตงทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 
บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว     

ขอเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕65      
ขอเชิญครับ 

นายอ้บดุลเลาะฯ   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมขอเปิดประชุม 
(ประธานสภาฯ) 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
เรียนท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ

พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบาตงทุกท่าน เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ ไม่มี ครับ ต่อไปจะดำเนินการประชุมในระเบียบวาระท่ี ๒ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  

นายอ้บดุลเลาะฯ   เรียนเชิญ เลขาสภา อบต. อ่านรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัย  
(ประธานสภาฯ)  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10  มกราคม  2565  ขอเรียนเชิญครับ 
นายการิมฯ   เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
(เลขานุการสภาฯ) ทุกท่านสำหรับรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ ผ่านมา กระผมได้จัดพิมพ์เป็น

เอกสารซึ่งได้มอบให้แก่ทุกท่านแล้ว กระผมขออนุญาตอ่านและขอให้ทุกท่านดูตาม
เอกสารด้วยครับ  

นายอ้บดุลเลาะฯ   ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  
(ประธานสภาฯ)  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 10  มกราคม  2565     

ที่ประชุม   รับรอง    8 เสียง 
    ไม่รับรอง    -   เสียง 
    งดออกเสียง    - เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
   - ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   - ไม่มี – 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 การดำเนินโครงการต่างๆ ของสำนักปลัด 

นายอ้บดุลเลาะฯ   ขอเรียนเชิญนายอับดุลอาซิ  เจ๊ะแน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง 
(ประธานสภา อบต.) ชี้แจงครับ 
นายอ้บดุลอาซิฯ   พระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537  
(นายก อบต.)  และ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การ 

บริหารส่วนตำบล ตามมาตรา (66-68) และ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร ปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดให้ 
องค์การบริหารส่วนตำบล มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 
เพ่ือประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ตามมาตรา 16 ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนตำบลบาตง ได้กำหนดกิจกรรมและโครงการที่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ 
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่มีข้อราชการจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอเรียนเชิญ
นางนาดีเร๊าะ  ฮาแว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ชี้แจงครับ 

นางนาดีเร๊าะฯ :    ตามที่ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ได้รับ 
(รองปลัด อบต.)  การอนุมัติแล้ว จำเป็นต้องมีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ เพ่ือให้บรรลุตาม 

วัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด สำหรับการดำเนินการในส่วนของ
โครงการต่างๆ สามารถดำเนินการตามห้วงเวลาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงงบประมาณ
ที่มีอยู่ สำหรับโครงการที่จักดำเนินการในห้วงเวลาอันใกล้ มีดังนี ้

1. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือนประจำองค์การ 
บริหารส่วนตำบลบาตง หลักสูตรจัดตั้ง สำหรับโครงการการนี้จะจัดขึน้นอกสถานที ่
ณ ป่าไหม้บีชรีสอร์ท อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ขอความร่วมมือให้ท่านสมาชิก
สำรวจผู้ที่มีความประสงค์จะไปอบรมครั้งนี้ หมู่บ้านละ 5 คน และเจ้าหน้าที่ใน
สำนักงาน รวมทัง้สิ้น 50 คน โดยกำหนดจัดขึ้นปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 

2. โครงการเกษตรเพือ่ความย่ังยืน เป็นโครงการที่พัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้เป็นแกนนำรุ่นใหม่ที่มีภาวะผู้นำ มีจิตอาสารับใช้สังคม สร้างสรรค์กิจกรรมที่มี
ประโยชน์ต่อพ้ืนที่ ปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด และเพ่ือสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชน
รุ่นใหม่ โดยนำเด็กและเยาวชนที่สนใจไปศึกษาดูงานการปลูกสลัดอนิทรีย์ และการ
เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี ซึ่งกำหนด
จัดปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 

3. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลบาตง “เที่ยวเท่ท่ีบาตง” 

เป็นโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง สร้าง
กิจกรรมในพ้ืนที่ให้คนทุกช่วงวัย เพ่ือจุดประกายให้คนในชุมชนได้เล็งเห็นถึงคุณค่า
ของทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งแหล่งธรรมชาติ โบราณสถาน หรอืวิถีชีวิต สามารถต่อยอด
และสร้างมูลค่าให้กับคนในพ้ืนที่ จะประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 ส่วน  
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โดยในภาคกลางวันเป็นงานเที่ยวเท่ที่บาตงจะประกอบด้วยกิจกรรม      
การแสดงอนาชีดกุมปัง การชกมวยทะเล การแข่งเรือคายัค เรือหาปลา และเรือฮาเฮ 
(กะบะปูน) การแสดงภาพถ่ายเที่ยวเท่ที่บาตง ซุ้มจำหน่ายอาหารของคนในชุมชน  

ส่วนในภาคกลางคืนเป็นงานไอร์แกลแรแคมป์ ประกอบด้วย กิจกรรมเสวนา 
ในหัวข้อเที่ยวเท่ๆเสน่บาตง การแสดงมินิคอร์นเสิร์ต กิจกรรมตกปลาตกกุ้ง และการ
ตั้งแคมป์ เป็นต้น ซึ่งกำหนดจัดปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 

4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นกิจกรรมทีต่่อยอด ของกลุ่ม 
วิสาหกิจชุมชน มะพร้าวคั่ว เป็นการอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่สมาชิกใน

กลุม่และการเรียนรู้ในการจัดทำบรรจุภัณฑ์ท่ีน่าสนใจพร้อมทั้งการวางแผนการตลาด
ที่ถูกต้อง ซึ่งกำหนดจัดกลางเดือนกันยายน พ.ศ.2565 

5.โครงการส่งเสริมอาชีพ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์   
การพัฒนาจังหวัด ในประเด็นลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ประชาชนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบของการดำเนิน
โครงการส่งเสริมอาชีพนี้ เป็นการอบรมให้ความรู้และดำเนินการสาธิตพร้อมให้ผู้เข้า
รับการฝึกอบรมปฏิบัติด้วยตนเอง ภายใต้หลักสูตร ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้จากไม้สน ซ่ึง
จะแบ่งเป็น 4 รุ่น เพ่ือความสะดวกและเพ่ือความเข้าและสามารถปฏิบัติได้อย่างเต็ม
ความสามารถ สำหรบัระยะเวลาในการดำเนินงานจะแจ้งให้ทราบต่อไป ซึ่งกำหนด
จัดกลางเดือนกันยายน พ.ศ.2565 

    ทั้งนี้ ระยะเวลาที่กำหนดเป็นเพียงการวางแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่งสามารถ 
   เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขอให้ท่านสมาชิกแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
   การจัดโครงการดังกล่าวด้วยคะ  
นายสมานฯ :   กระผม นายสมาน   เจ๊ะแม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ขอเสนอ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7) เกี่ยวกับโครงการข้างต้น ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในพ้ืนที่เป็นอย่างดี  โครงการนี้นับเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างมาก เป็นกิจกรรมใหม่ที่น่าสนใจ ทั้งนี้ในเรื่องของระยะเวลา กระผม
เห็นด้วย แต่สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น กระผมขอเสนอให้
สมาชิกเป็นผู้ประชาสัมพันธ์แก่ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยให้สมาชิกสรรหาใน
หมู่บ้านของตนเองบางส่วน และให้ผู้รับผิดชอบโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง    
ช่องทางประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ อาทิ เว็ปไซด์ เฟสบุค และเสียงตามสายด้วย  

นายมะรูดิงฯ :   กระผมนายมะรูดิง  มะมิง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 กระผมเห็นด้วยกับ 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2) ข้อเสนอของ นายสมาน   เจ๊ะแม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 กระผมยินดีที่ 

จะให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน และ เห็นด้วยที่มีการ
ประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง ทั้งนี้ควรทำเป็นใบปลิวประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ือ
นำไปติดไว้ในจุดหรือสถานที่สำคัญ ที่มีการรวมตัวของชาวบ้าน เช่น ร้านค้า มัสยิด 
ฯลฯ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง 
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นายอิบมาแอลฯ :  กระผมนายอิสมาแอล  ตันหยงปาแน สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 กระผม 
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3) เห็นด้วยกับ ข้อเสนอของ นายสมาน   เจ๊ะแม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 กระผม 

ยินดีให้ความร่วมมือเช่นกันครับ นอกจากนี้กระผมขอเสนอเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
ควรมีการติดตามผลว่าหลังจากผ่านการอบรมแล้ว ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ 
ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์มากน้อยเพียงไร และต้องการขอความช่วยเหลือในด้านใด 
เพ่ิมเติม ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการต่อยอดขยายผลต่อผู้ที่สนใจอ่ืนๆต่อไป  

นางนาดีเร๊าะฯ :  ขอขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็น ดิฉันเห็นด้วยกับท่านสมาชิกทุกคนที่ได้ 
(รองปลัด อบต.) ให้ข้อเสนอในการดำเนินการจัดโครงการและจะประสานเจ้าของโครงการเพ่ือ

ดำเนินการตามที่เสนอ  
นายอ้บดุลเลาะฯ :  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  
(ประธานสภา อบต.)  

ที่ประชุม   - ไม่มี – 
นายอ้บดุลเลาะฯ :  กระผมขอให้สมาชิกทุกท่าน ให้ความร่วมมือในทุกๆกิจกรรม เพ่ือเป็นการ
(ประธานสภา อบต.) พัฒนาพ้ืนที่ของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปด้วยนะครับ  ขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม   ทราบ 
 

5.2 การดำเนินโครงการต่างๆ ของกองศึกษาฯ 
นายอ้บดุลเลาะฯ :  ขอเรียนเชิญนายอุสมาน  สามะอะกา นักวิชาการศึกษา ชี้แจง ครับ 
(ประธานสภา อบต.)  
นายอุสมานฯ :    จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565  
(นักวิชาการศึกษา) กองการศึกษาฯ มีโครงการและกิจกรรมที่บรรจุไว้เป็นจำนวนมาก สำหรับใน

ปี งบประมาณ  ก็ได้ผ่ านพ้นของสถานการณ์ โรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019            
(โควิด - 19) คาดว่าจะสามารถดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ เกือบทั้งหมด
ตามที่ได้กำหนดไว้ ทางกองการศึกษาฯ จักดำเนินการจัดโครงการต่างๆ ตามห้วง
เวลาที่กำหนด ทั้งนี้ กระผมขอชี้แจงโครงการเร่งด่วนไว้เป็นเบื้องต้น ดังนี้   

1. โครงการอบรมผู้สอนอัลกุรอ่านระบบกุรอานี  เป็นโครงการที่จัดขึ้น
เพ่ือให้ครูผู้สอนอัล-กุรอ่าน มีความเข้าใจถึงเทคนิคการสอนอัล-กุรอ่าน ระบบกุรอานี 
ซึ่งเป็นระบบที่สามารถให้ผู้เรียน เรียนรู้อัล -กุรอ่าน มีความเข้าใจ อ่านได้ถูกต้อง
อย่างรวดเร็ว โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้สอนอัล-กุรอ่าน ในพ้ืนที่ จำนวน 50 คน 
กำหนดจัดโครงการภายในต้นเดือนมีนาคม 2565 

2. โครงการกีฬาฟุตบอล อบต.บาตงคัพ  เป็ น โค รงก ารที่ ส่ ง เส ริ ม ให้
ประชาชนในพ้ืนที่เล่นกีฬาฟุตบอล โครงการนี้ถือได้ว่าเป็นโครงการที่โดดเด่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ซึ่งทางอบต. มีการจัดขึ้นทุกปี สำหรับโครงการกีฬา
ฟุตอบล อบต.บาตงคัพ  ครั้งที่ 20 ได้กำหนดระยะเวลาภายในกลางเดือนจนถึง
ปลายเดือนมีนาคม 2565 
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3. โครงการจัดงานวิชาการและกีฬาตาดีกาสัมพันธ์  ประกอบไปด้วย

กิจกรรมการแข่งกีฬาและการประกวดกิจกรรมทักษะทางวิชาการ โครงการนี้ปกติ
แล้วจะมีการหมุนเวียนจัดในหมู่บ้านที่มีศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตั้งอยู่ แต่
ครั้งนี้เนื่องจากเพ่ิงผ่านพ้นสถานการณ์โควิด ส่งผลให้หลายพ้ืนที่ไม่มีความพร้อมใน
การจัดเตรียมสถานที่ จึงได้กำหนดจัดในบริเวณที่ทำการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบาตง และได้กำหนดระยะเวลาภายในปลายเดือนมีนาคม 2565 

4. โครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อ อบต.บาตง เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้
ประชาชนในพ้ืนที่เล่นกีฬาตะกร้อ โครงการนี้ถือได้ว่าเป็นโครงการที่โดดเด่นอีก
โครงการหนึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบาตง ซึ่งทางอบต. มีการจัดขึ้นทุกปี และ
ได้กำหนดระยะเวลาภายในปลายเดือนมีนาคม 2565 

5. โครงการอาซูรอสัมพันธ์ ซึ่งเป็นโครงการที่หมุนเวียนจัดที่มัสยิดของแต่
ละหมู่บ้าน โดยในปีนี้ ได้กำหนดจัด ณ มัสยิดอัลฮีลาลียะห์ หมู่ที่ 8 ตำบลบาตง 
อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส และได้กำหนดระยะเวลาภายในกลางเดือนสิงหาคม 
2565 

6. โครงการอบรมศึกษาดูงานของคณะครูผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจำมัสยิด(ตาดีกา) ได้กำหนดให้มีการอบรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบาตง 
1 วัน และ นำคณะไปศึกษาดูงาน ณ.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา 
บ้านสวนตำบันโสลิกี ม.6 บ.เขาไคร ต.ควนกาหลง จ.สตูล และได้กำหนดระยะเวลา
ภายในปลายเดือนสิงหาคม 2565 

7. โครงการของดีบ้านฉัน วัฒนธรรมต าบลบาตง ได้จัดให้มีกิจกรรม
เดินขบวนพาเพรดเพ่ือแสดงถึงวัฒนธรรมของแต่และหมู่บ้าน มีการละเล่น
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น สาธิตการทำขนมพ้ืนบ้าน และการจำหน่ายอาหาร และได้
กำหนดระยะเวลาภายในกลางเดือนกันยายน 2565 

    ทั้งนี้ ระยะเวลาที่กำหนดเป็นเพียงการวางแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่งสามารถ 
   เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขอให้ท่านสมาชิกแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
   การจัดโครงการดังกล่าวด้วยคะ  
นายอับดุลเลาะฯ :  จากที่นักวิชาการศึกษาได้ชี้แจง ถือว่าโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน
(ประธานสภา อบต.) เป็นอย่างมาก เป็นโครงการที่รองรับความสนใจจากทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศทุกวัย 

ไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยเรียน วัยรุ่น คนวัยทำงาน หรือผู้สูงอายุก็ตาม ขอให้สมาชิกสภาฯ 
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ข้างต้น ด้วยครับ 

นายสะอารีฯ :   กระผมนายสะอารี  อาบู  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 ขอเสนอ 
(สมาชิกสภา หมู่ที่ 1) เกี่ยวกับโครงการอบรมผู้สอนอัลกุรอ่านระบบกุรอานี โครงการนี้นับเป็นโครงการที่ดี

และมีประโยชน์ต่อผู้สอนอัลกุรอ่าน สามารถนำเทคนิคการอ่านอัลกุรอ่านระบบใหม่
สอนเด็ก ให้มีความเข้าใจและสามารถอ่านอัลกุรอ่านได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ผม
เสนอให้สมาชิกไปสำรวจครูผู้สอนอัลกุรอ่านในพ้ืนที่ว่ามีกี่คน แล้วแจ้งรายชื่อไปยัง
กองการศึกษาฯ เพ่ือให้กองการศึกษาได้จัดเก็บเป็นข้อมูล หลังจากนั้นให้สมาชิก
ประชาสัมพันธ์การอบรมดังกล่าว หากมีผู้สนใจให้แจ้งรายชื่อต่อสมาชิก เพ่ือรวบรวม
ส่งไปยังกองการศึกษาฯ ในลำดับต่อไป 
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นายฮาซันฯ :  กระผมนายฮาซัน  ปะสะกอ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 เห็นด้วยกับ    
(สมาชิกสภา หมู่ที่ 5) นายสะอารี  อาบู  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 และยินดีที่จะทำงานร่วมกับกอง

การศึกษาฯ และกระผมขอเสนอในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการกีฬา อยากให้มีการวาง
มาตรการและข้อตกลงอย่างชัดเจนในการแข่งขัน เพ่ือป้องกันกรณีทีน่ักกีฬาไม่พอใจ
ต่อการตัดสินของกรรมการ อาจส่งผลให้มีพฤติกรรมที่ก้าวร้าว และจะเกิดปัญหา
ภายหลัง ส่วนโครงการที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมคิดว่าไม่มีปัญหามากนัก 

นายอุสมานฯ :    ขอขอบคุณนายสะอารี  อาบู   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  1  สำหรับ
(นักวิชาการศึกษา) การนำเสนอ กระผมเห็นด้วยกับข้อเสนอของท่าน และเห็นควรดำเนินการตามที่ 

นำเสนอ สำหรับ นายฮาซัน  ปะสะกอ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ สำหรับเรื่องนี้ทาง
กองการศึกษา จะดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจนและประชุม
ปรึกษาหารือ วางแผนงานอย่างรอบคอบที่สุด 

นายอ้บดุลเลาะฯ :  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  
(ประธานสภา อบต.)  

ที่ประชุม   - ไม่มี – 
นายอ้บดุลเลาะฯ :  กระผมขอให้สมาชิกทุกท่าน ให้ความร่วมมือในทุกๆกิจกรรม เพ่ือเป็นการ
(ประธานสภา อบต.) พัฒนาพ้ืนที่ของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปด้วยนะครับ  ขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม   ทราบ 
 

5.3 การดำเนินโครงการต่างๆ ของกองคลัง 
นายอ้บดุลเลาะฯ  เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
(ประธานสภาฯ)  ชี้แจงรายละเอียดให้แก่สมาชิกสภา และผู้ร่วมประชุมทราบ ขอเรียนเชิญครับ 

การจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 
นางสาวอานีดาฯ   เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุม 
(ผช.นวก.จัดเก็บฯ) ทุกท่าน  ด้วยตั้งแต่เดือนมกราคม ที่ผ่านมา ทางงานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลังได้

ได้มีการออกหนังสือแจ้งการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และมีการแจ้งการ
ประเมินภาษีให้ผู้เสียภาษีทราบ ผ่านไปรษณีย์ เพ่ือให้ผู้เสียภาษีได้ชำระภาษีภายใน
เดือนเมษายน พ.ศ.2565 นี้ ทั้งนี้ขอให้ท่านสมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ทราบว่า เมื่อได้รับเอกสารการแจ้งยอดการประเมินภาษีแล้ว ให้มา
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในเอกสารที่ได้รับ สำหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  กระผมได้ทำเป็นเอกสารซึ่งปรากฏต่อหน้าท่าน
แล้ว ขอเชิญทุกท่านอ่านเพ่ือศึกษาทำความเข้าใจ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้
ครับ  

นายอ้บดุลเลาะฯ  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเรื่องการจัดเก็บภาษีบ้างครับ 
(ประธานสภาฯ)  สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ ขอเรียนเชิญครับ 
นายฮาซันฯ   เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  

กระผม นายฮาซัน   ปะสะกอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง หมู่ที่ 5 
ขอสอบถามว่าถ้าผู้เสียภาษีได้รับแจ้งยอดการประเมินภาษีเป็น 0 (ศูนย์) บาท 
จำเป็นต้องมาติดต่อที่ อบต.อีกไหมครับ 



 

-8- 
 

นางสาวอานีดาฯ   สำหรับผู้ที่มียอดประเมินภาษีเป็น 0 (ศูนย์) บาท ขอความกรุณาให้ท่าน 
(ผช.นวก.จัดเก็บฯ) แจ้งว่า ต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วย เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบว่ายังมีภาษีที่

ค้างชำระอีกหรือไม่ และเจ้าหน้าที่จะสอบถามว่าที่ดินที่ ได้ครอบครองมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองหรือไม่ อาจมีการขาย ให้ หรือถ่ายโอน แก่ผู้ใดหรือมีการ
จดัซื้อเพ่ิมเติม ทั้งนีเ้พ่ือเป็นฐานข้อมูลในการประเมินภาษีในปีถัดไป  

นายอ้บดุลเลาะฯ  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเรื่องการจัดเก็บภาษีบ้างครับ 
(ประธานสภาฯ)  สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ ขอเรียนเชิญครับ 
นายการิมฯ   เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง  
(สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  

กระผม นายการิม   สาแมป่าอ้อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง หมู่ที่ 8 
ขอสอบถามว่า มีประชาชนที่ต้องเสียภาษีเป็นผู้สูงอายุ ไม่สะดวกในการเดินทางมา
ติดต่อที่ อบต. ไม่ทราบว่า มีการวางแผนในการจัดเก็บภาษีในหมู่บ้านหรือไม่  

นางสาวอานีดาฯ   สำหรับเรื่องนี้เรามีแผนที่จะจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่อยู่ แล้วคะ แต่ยังไม่ได้
(ผช.นวก.จัดเก็บฯ) กำหนดระยะเวลาที่แน่นอน เนื่องจากต้องรอให้ไปรษณีย์ส่งเอกสารถึงประชาชน 

ให้มากพอสมควรก่อน จากนั้นจะมีการกำหนดระยะเวลาที่จะลงพ้ืนที่ แต่ละหมู่บ้าน
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคาดการณ์ว่าภายในเดือนมีนาคมนี้คะ  

นายอ้บดุลเลาะฯ  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเรื่องการจัดเก็บภาษีบ้างครับ 
(ประธานสภาฯ)  สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีขอเข้าสู่เรื่องถัดไปครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายอ้บดุลเลาะฯ  ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ แจ้งให้ทราบบ้างครับ ขอเรียนเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ)   

นางนาดีเร๊าะฯ :   เรียนท่านประธานสภา ดิฉันนางนาดีเร๊าะ   ฮาแว รองปลัดองค์การบริหาร 

(รองปลัด อบต.) ส่วนตำบลบาตง ขออนุญาตแจ้งเกี่ยวกับ กิจกรรมการรับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐา   
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จกัเสด็จพระราช
ดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

การท่าอากาศยานฯ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 18 
พฤษภาคม 2565 เสด็จโดย เฮลิค็อปเตอร์ ณ สนามฮ.ชั่วคราว โรงเรียนบ้านพนา
ทักษิณ บ้านบลูกาฮูลู ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส ขอให้ทุกท่าน เข้ารับ
การตรวจ atk ณ โรงพยาบาลรือเสาะ ในช่วงบ่ายวันนี้ และในวันรบัเสด็จฯ วันพรุ่งนี้ 
แต่งกายด้วยชุดข้าราชการสีกากีคอพับแขนยาวสวมหมวก พร้อมกันที่สนามโรงเรียน
บ้านพนาทักษิณ เวลา 07.00น. 
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นายอ้บดุลเลาะฯ :  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  
(ประธานสภา อบต.)  

ที่ประชุม   - ไม่มี – 
นายอ้บดุลเลาะฯ :  กระผมขอให้สมาชิกทุกท่าน ให้ความร่วมมือในทุกๆกิจกรรม เพ่ือเป็นการ
(ประธานสภา อบต.) พัฒนาพ้ืนที่ของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปด้วยนะครับ  ขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม   ทราบ 
นายอับดุลเลาะฯ  ครับถ้าไม่มีเรื่องใดแล้ว ผมขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วน 
(ประธานสภาฯ) ตำบลบาตง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนเจ้าหน้าที่  ที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วม    

การประชุมสภาอบต.ในวันนี้ ผมขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
    ลงชื่อ        การิม   สาแมป่าอ้อ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           (นายการิม   สาแมป่าอ้อ) 
           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง 

 
 

-  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว 
 
 
 
    ลงชื่อ        ฮาซัน   ปะสะกอ    ประธานกรรมการ 
     (นายฮาซัน   ปะสะกอ) 
              สมาชิกสภา อบต. ม.5 
 
 
ลงชื่อ     ฮัมซี   บือราเฮงปลูกา    กรรมการ   ลงชื่อ        มะรูดิง   มะมิง       กรรมการ 
        (นายฮัมซี   บือราเฮงปลูกา)       (นายมะรูดิง   มะมิง) 
          สมาชิกสภา อบต. ม.6                สมาชิกสภา อบต. ม.2 
 
 
 
-  สภา อบต.บาตง  มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ แล้วในคราวประชุมสภาสมัย...สามัญ........      
   สมัยที่.....2........ครั้งที.่....2.........ประจำปี......2565.....เมื่อวันที่........24..กุมภาพันธ์..2565...................... 
 
 
 
         ลงชื่อ       อับดุลเลาะ   ตันหยงตะมุง 
                 (นายอับดุลเลาะ   ตันหยงตะมุง)   
         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง  
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